

Khai mạc Kỳ họp lần thứ 24 Ủy ban Châu Á - Thái bình Dương về thống kê nông nghiệp

Từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 năm 2012, Tổng cục Thống kê (TCTK) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) phối hợp tổ chức Kỳ họp lần thứ 24 Ủy ban Châu Á - Thái Bình Dương về thống kê nông nghiệp (APCAS) tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Tham dự kỳ họp có ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND Lâm Đồng; Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng, TCTK; Bà Yuriko Shoji, trưởng Đại diện FAO tại Việt Nam; Ông Hong Narit, vụ trưởng Vụ kế hoạch và Thống kê, Bộ Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia, Chủ tọa đương nhiệm Ủy ban tổ chức kỳ họp thứ 23 Ủy ban Thống kê Nông nghiệp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.



Kỳ họp lần thứ 24 của APCAS có 71 đại biểu đến từ 17 quốc gia thành viên. Đặc biệt, Kỳ họp lần này cũng có sự tham dự của một quan sát viên đến từ Đông Timor và hai quan sát viên đến từ Ủy ban Kinh tế xã hội châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP) và Ban Thư ký của Cộng đồng Thái Bình Dương (SPC).

Nội dung của Kỳ họp tập trung vào các vấn đề quan trọng như: Thống kê nông nghiệp, đầu tư trong nông nghiệp và sử dụng công nghệ thông tin. Ngoài ra, các chủ đề về đầu tư khu vực công và khu vực tư nhân cho nông nghiệp, một khung mới về bảng cân đối lương thực và tài khoản cung - sử dụng và thu thập số liệu thống kê môi trường nông nghiệp ở Việt Nam cũng sẽ được nêu ra và thảo luận tại kỳ họp này. Đại biểu của các bộ ngành Việt Nam sẽ trình bày các nội dung liên quan đến tổng điều tra và báo cáo thống kê.

Một đặc điểm nổi bật trong chương trình lần này là thảo luận bàn tròn về xây dựng năng lực thống kê. FAO và các đối tác phát triển như UNESCAP, Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Ban thư ký cộng đồng Thái Bình Dương (SPC) sẽ thể hiện các nỗ lực hiện nay và sắp tới để khởi động cho thảo luận bàn tròn.

Đây là lần đầu tiên ESCAP tổ chức họp tại Việt Nam. Đặc biệt Việt Nam còn tổ chức 2 sự kiện bên lề quan trọng trước APCAS về đo lường khí thải nhà kính trong nông nghiệp và về đo lường và phân tích Chi phí sản xuất Nông nghiệp.

Nguồn: <http://www.gso.gov.vn/>

Hội thảo Quy định biên soạn Tổng sản phẩm trong nước cho cả nước và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 11/ 9/ 2012, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo Quy định biên soạn Tổng sản phẩm trong nước cho cả nước và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội thảo.

Ông Hà Quang Tuyên -Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia trình bày Dự thảo Quy định biên soạn Tổng sản phẩm trong nước cho cả nước và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến cho các nội dung đề ra trong Dự thảo.

Kết luận Hội thảo, ông Đỗ Thức yêu cầu Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia và các Vụ nghiệp vụ của Tổng cục Thống kê cần khẩn trương thực hiện các công việc sau: Giảm thiểu sự chênh lệch số liệu về GO của các ngành sản xuất; Hướng dẫn và yêu cầu các tỉnh áp dụng Hệ số chi phí trung gian thống nhất; Tăng cường kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ có liên quan của các địa phương, đặc biệt là kiểm tra các phiếu điều tra, phiếu thu thập thông tin ban đầu; Rà soát lại xem có bao nhiêu tỉnh, thành phố thực hiện ước tính GDP theo quý, 6 tháng và kiểm tra việc ước tính của những tỉnh này ngay từ đầu để giảm thiểu sai sót; Có văn bản chính thức hướng dẫn đồng bộ đối với các địa phương; Tính số liệu chính thức của năm 2011 cho các tỉnh, thành phố.



Nguồn: <http://www.gso.gov.vn/>

Hội thảo “Biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011” các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng

Ngày 11/10/2012 tại Hải Phòng, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo “Biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011” cho các tỉnh Vùng đồng bằng sông Hồng”. Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện các đơn vị thuộc TCTK: Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư, Vụ Thống kê Giá; Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê, và đại diện các Cục Thống kê tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Thái Bình và Ninh Bình.



Các đại biểu được nghe các Cục Thống kê Hải Phòng và Hà Nam trình bày phương pháp biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2011. Các đại biểu tham dự đã phát biểu ý kiến, trao đổi về phương pháp biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh thành phố.

Ông Đỗ Thức đã đưa ra kết luận chung từ những góp ý, thảo luận của các đại biểu tại hội thảo.

Nguồn: <http://www.gso.gov.vn/>

Nghiệm thu các chuyên đề thuộc “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc Hệ thống tổ chức Thống kê tập trung giai đoạn 2012-2015”

Ngày 09/10/2012, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo đánh giá nghiệm thu 10 chuyên đề thuộc “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc Hệ thống tổ chức Thống kê tập trung giai đoạn 2012-2015”. TS. Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng đã đánh giá nghiệm thu các chuyên đề về: Công tác Thống kê Tổng hợp; Tổng quan về tài khoản quốc gia và phương pháp chủ yếu tính GDP; Công tác thống kê tài khoản quốc gia; Công tác Thống kê Công nghiệp; Công tác Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư; Công tác Thống kê Dân số và Lao động việc làm; Xây dựng phương án điều tra thống kê; Điều tra chọn mẫu; Thiết kế phiếu điều tra; Một số kỹ năng phân tích;

TS. Nguyễn Bích Lâm kết luận các chuyên đề đã bám sát nội dung của Đề án, đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng các chuyên đề cần xem xét và chỉnh sửa trên cơ sở góp ý của các thành viên Hội đồng và sớm gửi Viện Khoa học Thống kê để biên soạn thành các tài liệu trình Tổng cục trưởng để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, phê duyệt chính thức.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

Hội nghị nhóm chuyên gia về các chỉ tiêu MDGs tại Geneva, Thụy Sĩ

Cơ quan thống kê Liên hợp quốc (UNSD) sẽ tổ chức một Hội nghị Nhóm chuyên gia về các chỉ tiêu của Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Cuộc họp sẽ được Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) đăng cai tổ chức tại Geneva vào ngày 1-2/11/2012. Mục đích chính của Hội nghị là để chia sẻ kinh nghiệm và rút ra những bài học từ việc giám sát các mục tiêu MDG trong thập kỷ vừa qua ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế. Ngoài ra, hội nghị sẽ thảo luận về các lựa chọn khác nhau cho việc trao đổi dữ liệu/siêu dữ liệu để cập nhật vào cơ sở dữ liệu MDG và cũng là cơ hội để xác định các khu vực trọng điểm mà các cơ quan quốc tế có thể trợ giúp kỹ thuật tăng cường năng lực thống kê liên quan đến MDG ở cấp quốc gia.

Liên hệ: Keiko Osaki-Tomita, Tel. +1 212 963 8338, E-mail: osaki@un.org

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

Hội nghị chuyên đề cấp cao về Hiện đại hóa Sản xuất và Dịch vụ Thống kê

Từ ngày 3-5/10/2012, tại St. Petersburg, Liên bang Nga, Cơ quan Thống kê Quốc gia (ROSSTAT) cùng với Ủy ban Kinh tế Châu Âu của LHQ (UNECE) đồng tổ chức “Hội nghị chuyên đề Cấp cao về Hiện đại hóa Sản xuất và Dịch vụ thống kê”. Hội nghị được tổ chức trong phạm vi hoạt động của Nhóm Phát triển Chiến lược Cấp cao về Cấu trúc Công tác Thống kê (HLG-BAS), với sự tài trợ của LB Nga. Các đại biểu được mời tham dự Hội nghị là những người đứng đầu các tổ chức thống kê quốc gia trong và ngoài khu vực UNECE quan tâm nội dung chuyên đề này...

Để đáp ứng những đòi hỏi về nhu cầu thông tin thống kê mới, cũng như các vấn đề phức tạp về tác động của toàn cầu hóa; đo lường sự phát triển bền vững, và thống kê liên quan đến biến đổi khí hậu, đã thúc ép các cơ quan thống kê phải phát triển những phương pháp sản xuất thông kê mới. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra gần đây và tác động của nó đối với tài chính công, chắc chắn làm giảm năng lực của các hệ thống thống kê quốc gia trong việc thích ứng với yêu cầu mới, như phát triển nhanh công nghệ, tạo ra những khả năng mới trong thu thập, xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê hiệu quả hơn. Do vậy, mục tiêu hội nghị lần này là để thảo luận về các ý tưởng, phương pháp mới và chia sẻ những thực hành hay về hiện đại hoá và tinh giản quy trình thống kê, nhằm nâng cao hiệu quả công tác này và tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các hệ thống thống kê quốc gia.

Hội nghị đã tập trung vào thảo luận sự cân bằng những yếu tố khác nhau để có được sự kết hợp tốt nhất giữa nhu cầu đa dạng và ngày càng tăng về số liệu thống kê có chất lượng và kịp thời với những áp lực liên tục tăng về tăng hiệu quả và giảm gánh nặng trong việc sản xuất thông tin. Các nội dung cụ thể được đề cập đến trong các buổi thảo luận là: những thách thức về hiện đại hóa sản xuất thông kê; thích ứng với cấu trúc công việc nhằm tổ chức hợp lý quá trình sản xuất thông kê; phối hợp hiệu quả các hệ thống thống kê quốc gia: giữa hệ thống tập trung với hệ thống phân tán; và số liệu thống kê kinh tế tích hợp.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

Thông báo về cuộc thi năm 2013 của IAOS dành cho các nhà thống kê trẻ

Nhằm khuyến khích các nhà thống kê trẻ quan tâm thực sự đến số liệu thống kê chính thức, Hiệp hội Quốc tế về thống kê chính thức (IAOS) đã tài trợ một cuộc thi để trao giải cho một nhà thống kê trẻ có bài viết tốt nhất trong lĩnh vực thống kê chính thức. Ngoài tiền thưởng, người chiến thắng sẽ được mời trình bày kết quả tại một trong những phiên họp chuyên đề của Đại hội Thống kê Thế giới (WSC) tổ chức tại Hồng Kông vào năm 2013.

IAOS khuyến khích nộp các bài viết về giải quyết, đề xuất giải pháp, những vấn đề phương pháp cấp bách hay những vấn đề chiến lược trong lĩnh vực/ phạm vi số liệu thống kê chính thức ở cấp quốc gia hoặc quốc tế. Bài viết dài không quá 10 trang, viết bằng tiếng Anh, và chưa được công bố hoặc trình bày trên diễn đàn. Một Hội đồng quốc tế sẽ đánh giá kết quả và quyết định trao giải cho các bài viết có chất lượng cao, dựa vào 4 tiêu chí: Xuất sắc về mặt khoa học và /hoặc chiến lược; Sáng tạo; Khả năng ứng dụng các ý tưởng trong các cơ quan thống kê; và Chất lượng trình bày.

Bài viết đồng tác giả (tối đa 3 người). Một tác giả chỉ được tham gia một bài viết. Tác giả (nhóm tác giả) có các bài viết tốt nhất sẽ được trao tặng:

Một giải nhất: Giải thưởng tiền mặt trị giá 1.500 Ơ rô; Cơ hội trình bày báo cáo tại một phiên họp chuyên đề của IAOS tại Đại hội Thống kê Thế giới 2013, vé máy bay và khách sạn (chỉ cho một người đại diện trong trường hợp đồng tác giả); Hai năm là thành viên của IAOS; Giấy chứng nhận giải thưởng.

Giải nhì: Giải thưởng tiền mặt trị giá 1.000 Ơ rô, 2 năm thành viên của IAOS, và giấy chứng nhận;

Giải ba - giải thưởng tiền mặt trị giá 500 Ơ rô, 2 năm thành viên của IAOS, và giấy chứng nhận.

Các bài viết được giải thưởng sẽ được xem xét để công bố trên Tạp chí thống kê của IAOS.

Hạn cuối cùng nộp bài viết là ngày 28 /2/ 2013.

Những người chiến thắng sẽ được công bố vào tuần thứ hai của tháng 7/2013.

Những quy định cụ thể vui lòng xem tại website của Viện Khoa học Thống kê: <http://vienthongke.vn>